

- สาระ:** ลูกๆที่แสนหวาน ในการที่จะประกาศสิทธิ์ในผลรางวัลที่สมบูรณ์ถึง 21 ชาติเกิด สั่งเวตนเองอย่างสมบูรณ์แก่พ่อไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียว การสั่งเวตนเองหมายถึงการเป็นของพ่อ
- คำถาม:** ลูกจำเป็นต้องมีสติปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัดเพื่อที่จะเข้าใจประเด็นที่ลึกล้ำใด?
- คำตอบ:** นี่คือการที่ไม่มีขีดจำกัดที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว อะไรก็ตามที่ผ่านไปแล้วอยู่ในละคร เวลานี้ละครกำลังจะสิ้นสุดลง เราจะกลับบ้านและแล้วบทบาทของเราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง สติปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นจำเป็นที่จะเข้าใจประเด็นที่ลึกล้ำนี้ เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นให้ความรู้ของสิ่งสร้างที่ไม่มีขีดจำกัด
- คำถาม:** สิ่งที่ทำให้ผู้คนนั้นร้องไห้ในความทุกข์ในขณะที่สิ่งนั้นทำให้ลูกๆ มีความสุขคืออะไร?
- คำตอบ:** ผู้ไม่รู้ร้องไห้แม้กระทั่งความเจ็บป่วยเพียงน้อยนิด ในขณะที่ลูกๆ กลับมามีความสุขเพราะลูกเข้าใจว่าเป็นบัญญัติกรรมเก่าที่ได้รับการสะสาง
- เพลง:** ลูกได้ใช้กลางคืนในการหลับนอนและกลางวันในการรับประทาน.....

โอมชานติ ในความเป็นจริงไม่มีความจำเป็นต้องพูดคำว่า “โอมชานติ” แต่บางสิ่งหรือสิ่งอื่นต้องมีการอธิบายให้กับลูกๆ ต้องมีการให้คำแนะนำ วันเวลาเหล่านี้มีผู้คนมากมายที่เฝ้าแต่พร่ำสวด “โอมชานติ โอมชานติ” แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายนั้น โอมชานติ คือศาสนาดั้งเดิมของตัวเอง ดวงวิญญาณ คือความสงบ สิ่งนี้ถูกต้อง แต่แล้วพวกเขาก็พูดด้วยเช่นกันว่า: โอม ซีโวยัม (นั่น ดวงวิญญาณ คือชีวา) สิ่งนั้นผิด ในความเป็นจริงไม่มีความจำเป็นสำหรับเพลงเหล่านั้นๆ มีสิ่งต่างๆ มากมายในโลกทุกวันนี้ที่ฟังแล้วสบายหู ไม่มีคุณประโยชน์ใดเลยในสิ่งใดนั้นที่ทำให้ฟังสบายหู เป็นเพียงในเวลาเท่านั้นที่ลูกๆ พัฒนารสชาติสำหรับเพียงสิ่งเดียวในจิตใจของลูก พ่อนั่งอยู่เบื้องหน้าลูกๆ เป็นการส่วนตัวและอธิบาย: ลูกได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามากมายและเวลานี้กลางคืนของความเลื่อมใสศรัทธากำลังจะถึงจุดจบและรุ่งอรุณกำลังมาถึง ได้มีการให้ความสำคัญอย่างมากแก่รุ่งอรุณ ลูกควรจะจดจำพ่อในเวลารุ่งอรุณ ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธามากมายในเวลารุ่งอรุณ พวกเขาหมั่นลูกปิดของลูกประจำด้วยเช่นกัน ระบบของหนทางความเลื่อมใสศรัทธานี้ได้ดำเนินไป พ่อพูดว่า: ลูกๆ ละครนี้กำลังจะมาถึงจุดจบและเวลานี้วงจรรจะช้ารอย จะไม่มีความจำเป็นสำหรับความเลื่อมใสศรัทธาที่นั่น ผู้คนพูดว่าใครบางคนพบพระเจ้าหลังจากที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธา ทุกคนจดจำพระเจ้าเมื่อพวกเขามีประสบการณ์ของความทุกข์ เมื่อผู้คนมีความยากลำบากหรือโรคร้ายใดพวกเขาก็จดจำพระเจ้า เพียงผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้นที่จดจำพระเจ้า ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในยุคทองและยุคเงิน ไม่เช่นนั้นนั้นก็กลายเป็นลัทธิของความเลื่อมใสศรัทธาด้วย ก่อนอื่นก็มีความเลื่อมใสศรัทธาและแล้วก็ความรู้และแล้วก็ก็เป็นการวางเฉย หลังจากความเลื่อมใสศรัทธาก็เป็นกลางวันอีกครั้งหนึ่ง โลกใหม่นั้นลูกเรียกว่าเป็นกลางวัน คำว่าความเลื่อมใสศรัทธา ความรู้และการวางเฉยนั้นถูกต้อง วางเฉยในสิ่งใด? วางเฉยในโลกเก่าและความสัมพันธ์เก่าๆ ผู้คนปรารถนาที่จะไปหาบาบา ไปสู่ดินแดนของการหลุดพ้น หลังจากการทำความเลื่อมใสศรัทธาเราจะพบกับพระเจ้าอย่างแน่นอน เพียงผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้นจะพบกับพระเจ้าผู้เป็นพ่อ เป็นงานของพระเจ้าที่จะให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธา ลูกไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดนอกจากตระหนักรู้จักพ่อ พ่อคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ลูกเรียกว่าเป็นต้นไม้กลับหัว เป็นสิ่งที่ย้ายตายอย่างมากที่จะเข้าใจว่าต้นไม้งอกมาจากเมล็ดอย่างไร เวลานี้ลูกเข้าใจว่าการศึกษาคัมภีร์เหล่านั้นเช่นพระเวท คัมภีร์ กรันท์ฯลฯ และ การทรมานตนและทาปาฯลฯ นั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นั้นไม่ใช่หนทางที่แท้จริงที่จะพบปะกับพระเจ้า เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ชี้ถึงหนทางที่แท้จริงคือไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ลูกเข้าใจว่าละครนี้กำลังจะเสร็จสิ้น ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วคือละคร สติปัญญาที่กว้างไกลไม่มีขีดจำกัดเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเข้าใจสิ่งนี้ เพียงผู้เป็นนายที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นให้ความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดของตนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของทั้งโลก ท่านถูกเรียกว่าเป็นผู้สร้าง พระเจ้าแห่งความรู้ (ญานเนสว่า) ญานเนสว่าหมายถึงพระเจ้าผู้มีความรู้ สิ่งนี้ถูกเรียกว่าความรู้ทางจิต ความรู้ของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ลูกได้กลายเป็นนักเรียนของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ อย่างแน่นอนที่พระเจ้าพูด: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก ดังนั้นพระเจ้าก็เป็นครูด้วย ลูกคือนักเรียนพร้อมกันกับเป็นลูก ลูกๆ ได้รับมรดกจากปู่ สิ่งนี้เป็นประเด็นที่ง่ายตายอย่างมาก หากลูกไม่มีคำพ่อของเขาก็โยนเขาออกไป ผู้ที่เป็นผู้ช่วยในธุรกิจฯลฯ ก็ได้รับส่วนแบ่งของตนด้วย ลูกๆ เองมีสิทธิ์ต่อสมบัติของปู่ด้วยเช่นกัน ท่านนั้นไม่มีตัวตน ลูกๆ เข้าใจว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากปู่ของลูก ท่านคือผู้เดียวที่ก่อตั้งสวรรค์ ท่านนั้นเต็มไปด้วยความรู้ บราห์มา วิษณุและชางก้า ไม่

ได้ถูกเรียกว่าเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พวกเขาคือเทพ พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ประทอนการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ มีผู้เดียวเท่านั้นที่ทำเช่นนั้นและผู้คนจดจำผู้เดียวนั้น เพราะผู้คนไม่รู้จักพ่อ พวกเขาจึงพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกคน หากผู้คนได้นิमित พวกเขาก็คิดว่าเป็นหนุมานที่ได้ให้นิमितแก่พวกเขา พวกเขาพูดว่าเจ้านั้นอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน หากลูกมีศรัทธาในสิ่งใดลูกก็จะได้รับนิमित อย่างไรก็ตามที่นี้เป็นเรื่องของการศึกษาเล่าเรียน พ่อพูดว่า: พ่อมาและสอนลูกๆ ลูกสามารถเห็นว่าท่านสอนอย่างไร: ท่านสอนในวิธีการที่ธรรมดาในทำนองเดียวกันกับที่ครูอื่นๆ สอน นักกฎหมายจะทำให้บางคนเป็นนักกฎหมายเช่นเดียวกันกับเขา ลูกเข้าใจว่าใครได้ทำให้บาร์ตกลายเป็นสวรรค์ และเหล่าเทพแห่งสุริยวงศ์ผู้ที่อยู่ในบาร์ตมาจากที่ใด ผู้คนไม่รู้สิ่งใดเลย ในเวลานี้เป็นการบรรจบพบกัน ลูกกำลังอยู่ในการบรรจบพบกัน ไม่มีใครอื่นอยู่ในการบรรจบพบกัน การพบปะของการบรรจบพบกันนั้นสวยงามอย่างมาก! ลูกๆ ได้มาเพื่อพบปะกับพ่อของลูก การพบปะนี้มีคุณประโยชน์อย่างมาก ไม่มีมาได้มาผ่านกุ่มภมล์เหล่าๆ ใด การบรรจบกันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นการพบปะที่แท้จริงของกุ่มภมล์ มีคำกล่าวที่ว่าดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดได้แยกห่างจากกันเป็นเวลายาวนาน และภายหลังนั้น การพบปะที่สวยงามได้เกิดขึ้น เวลานี้สวยงามอย่างมาก เวลาของการบรรจบกันนั้นมีคุณประโยชน์อย่างมากเพราะเพียงในเวลานี้เท่านั้นที่มีคุณประโยชน์สำหรับทุกคน พ่อมาและสอนทุกคน ท่านนั้นไม่มีตัวตน เป็นดวงดาว แต่สัญลักษณ์รูปไข่ได้มีการเก็บไว้เพื่อที่จะใช้อธิบาย พวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งใดเพียงด้วยการใช้จุด ลูกสามารถอธิบายว่าแต่ละดวงวิญญาณเป็นดวงดาวและพ่อก็เป็นดวงดาวด้วย ดวงวิญญาณเป็นเช่นไร พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ก็เป็นเช่นนั้น ไม่มีความแตกต่าง ลูกดวงวิญญาณนั้นตามลำดับกันไป มีความรู้มากมายอย่างมากในสติปัญญาของบางคน ในขณะที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยในสติปัญญาของผู้อื่น เวลานี้ลูกเข้าใจว่าเราดวงวิญญาณมีประสบการณ์ของ 84ชาติเกิดอย่างไร แต่ละคนต้องทุกข์ทรมานกับบัญญัติกรรมของตนเอง เมื่อใครบางคนล้มป่วย นั่นก็หมายถึงเขากำลังสะสมบัญญัติของเขาเอง อย่าได้มีความคิดที่ว่า: เราเป็นลูกๆ ของพระเจ้าและเหตุใดเราจึงทุกข์ทรมาน? พ่อได้อธิบายแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบาปของชาติเกิดนับไม่ถ้วน แม้ว่าใครบางคนอาจจะเป็นกุ่มภมร์ และกุ่มภมร์ก็ไม่ได้ทำบาปใดในเวลานี้แต่บัญญัติกรรมของชาติเกิดนับไม่ถ้วนก็ต้องถูกสะสม บาบาได้อธิบายแล้วว่าหากลูกไม่ได้พูดถึงบาปที่ได้ทำไปในระหว่างชาติเกิดนี้ สิ่งเหล่านั้นก็ยังเฝ้าแต่เพิ่มพูน หากลูกบอกบาบาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เพิ่มพูนขึ้น บาร์ตเคยบริสุทธิ์ที่สุด เวลานี้บาร์ตไม่บริสุทธิ์ที่สุด ดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องทำความพยายามอย่างมากมายด้วยเช่นกัน ผู้ที่ทำงานรับใช้อย่างมากมายก็เข้าใจว่าพวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในอันดับสูง หากบัญญัติกรรมใดก็ตามยังหลงเหลืออยู่ จะต้องเป็นการทุกข์ทรมาน ความทุกข์ทรมานนี้สามารถได้รับการสะสมในความสุข หากบางสิ่งเกิดขึ้นแก่ผู้คนที่โง่เขลา เขาก็เริ่มร้องไห้ ที่นี้ลูกสะสมในความสุข เราเคยบริสุทธิ์และภายหลังเราได้กลายเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ที่สุด เราเคยได้รับเครื่องแต่งกายเหล่านี้เพื่อเล่นบทบาทของเรา เวลานี้ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ที่สุด ลูกต้องทำความพยายามอย่างมากมาย ลูกไม่ควรจะประหลาดใจกับโรคภัยของใครบางคน เพียงแต่มองดูว่าชื่อของกฤษณะได้รับการจดจำว่าเป็น “ผู้ที่น่าเกลียดและสวยงาม” อย่างไร แต่กระนั้นผู้ที่ได้สร้างรูปภาพก็ไม่เข้าใจ บางครั้งพวกเขาก็แสดงราวว่าผิวขาวและกฤษณะว่ามีผิวสีน้ำเงินเข้ม พวกเขาเข้าใจว่าเราได้เป็นกุ่มภมร์และดังนั้นพวกเขาจึงให้ความเคารพแก่เธอ พวกเขาอศรรยใจว่าเธอจะนำเกลียดได้อย่างไร ลูกเข้าใจทั้งหมดเหล่านี้ ผู้ที่เคยเป็นของศาสนาเทพในเวลานี้ได้คิดว่าตนเองนั้นเป็นฮินดู ลูกยกระดับวงศ์สกุลของลูกบนพื้นฐานของศรัมภ์ ลูกต้องชำระทั้งวงศ์สกุลให้บริสุทธิ์ ลูกต้องกุ่มภมร์ให้กับพวกเขาและยกระดับพวกเขา ดังนั้นลูกคือหน่วยกุ่มภมร์ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่พาลูกไปจากการตกต่ำสู่การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ท่านคือผู้เดียวที่ได้รับความยกย่องว่าเป็นผู้สร้างผู้กำกับและเป็นนักแสดงหลักด้วยเช่นกัน ท่านเป็นนักแสดงอย่างไร? พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์และทำให้ทุกคนบริสุทธิ์ ดังนั้นท่านจึงเป็นนักแสดงหลัก ใช่ไหม? บราห์มา ฤษณะ และชางก้านั้นไม่ถูกเรียกว่าคารันคาราวันฮา เวลานี้ลูกสามารถพูดจากประสบการณ์ว่าบาบาผู้ที่ลูกเรียกว่าคารันคาราวันฮา กำลังเล่นบทบาทของท่านในเวลานี้ ท่านจะเล่นบทบาทของท่านในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ไม่มีใครรู้จักท่าน ผู้คนเริ่มที่จะตกลงมาหลังจากที่พวกเขากลับมา 14 องศา องศาที่ลดลงที่ละน้อย องศาตกลงไปที่ละน้อยในทุกๆ ชาติเกิด เราต้องใช้ 8 ชาติเกิดในยุคทอง ตามละคร องศาตกลงในทุกชาติเกิด เวลานี้คือเวลาของการไต่เต้า เมื่อเราได้ไต่เต้าขึ้นไปอย่างสมบูรณ์ เราก็จะตกลงมาที่ละน้อยที่ละน้อยอีกครั้ง ลูกๆ รู้ว่าในเวลานี้อาณาจักรนั้นกำลังมีการก่อตั้งขึ้น ทุกอย่างเป็นที่ต้องการในอาณาจักร ผู้ที่ทำตามศรัมภ์อย่างดีก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง แต่แม้กระทั่งพวกเขาก็จำเป็นต้องร้องขอคำแนะนำเมื่อลูกได้ให้บัญญัติที่สมบูรณ์ของลูกแก่บาบาเท่านั้นที่บาบาจะสามารถแนะนำลูกได้ อย่าได้คิดว่าบาบานั้นรู้ทุกสิ่ง ท่านรู้ตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก แต่ท่านจะไม่รู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจแต่ละคน ท่านนั้นเต็มไปด้วยความรู้ บาบาพูดว่า: พ่อรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบ และเหตุนี้เองพ่อจึงสามารถบอกลูก: นี่คือนิเวศที่ลูกตกลงมาและแล้วนี่คือวิธีการที่ไต่เต้าขึ้นไป นี่คือนิเวศของบาร์ต ทุกคนทำความเลื่อมใสศรัทธา ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดควรได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ก่อน พวกเขาเคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและพวกเขาได้ใช้ 84 ชาติเกิด พวกเขา

เขา คือ ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาตามลำดับกันไป ลูกอาจมีชีวิตที่ดีในเวลานี้ แต่ยังคงมีบาปของชาติเกิดที่ผ่านมา เพียงด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปนั้นจะถูกตัดทิ้งไปได้ การจดจำนั้นยาก บาบาวุดกับลูก: หากลูกนั่งในการจดจำระลึกถึง ร่างกายของลูกจะกลับมามีปราศจากโรคภัย ลูกได้รับมรดกของความสงบ ความสุข ความบริสุทธิ์จากบาบา เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงลูกได้รับรางวัลที่ปราศจากโรคภัยและมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวด้วยเช่นกัน ด้วยความรู้ลูกกลายเป็นตริกาลดาร์ซี ไม่มีใครเข้าใจความหมายของการเป็นตริกาลดาร์ซี มีผู้คนมากมายที่มีพลังอิทธิฤทธิ์ แม้ขณะที่นั่งที่นี้ พวกเขาเห็นรัฐสภาของลอนดอน อย่างไรก็ตามไม่มีประโยชน์ในพลังอิทธิฤทธิ์เช่นนั้น บางคนได้นิมนต์ด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ด้วยดวงตาทั้งสองแต่ด้วยเทพนิมิต ในเวลานี้ทุกคนนั้นน่าเกลียด ลูกสังเวตตนเอง นั่นคือ ลูกเป็นของพ่อ บาบาเองก็สังเวตตนเองอย่างสมบูรณ์ด้วย ผู้ที่สังเวตตนเองครั้งเดียวก็ได้รับครั้งเดียวเท่านั้น บาบาเองก็สังเวตตนเอง ท่านสังเวตทุกสิ่งที่ท่านมี ผู้ที่สังเวตตนเองทุกคนได้รับการได้มาซึ่งการบรรลุผลถึง 21 ชาติเกิด ไม่มีเรื่องของการฆ่าตัวตายในสิ่งนี้ บางคนผู้ที่ฆ่าตัวตายนั้นเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนบาปอย่างมาก หากดวงวิญญาณฆ่าร่างกายของตนเอง นั่นก็ไม่ดี ผู้คนอาจเชือดคอใครบางคนอื่น แต่สิ่งนี้หมายถึงการเชือดคอตนเอง เหตุนี้เองผู้ที่ฆ่าตัวตายเป็นที่รู้กันว่าบาปอย่างมาก พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมากแก่ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ลูกเข้าใจว่าพ่อมาวงจรแล้ววงจรเล่าในยุคแห่งการบรรจบพบกัน มายังกุ่มเกล้านี้ นี่คือแม่และพ่อเดียวกัน ลูกๆ พูดว่า: บาบา, ท่านคือทุกสิ่งของเรา บาบาเองก็พูดว่า: โอ ลูกๆ ดวงวิญญาณเป็นของพ่อ ลูกๆ รู้ว่าชีพบาบาได้มาอย่างที่ท่านเคยมาเมื่อวงจรที่แล้ว ท่านกำลังประดับประดาผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิดอย่างสมบูรณ์ ลูกๆ ดวงวิญญาณเข้าใจว่าบาบานั้นเต็มไปด้วยความรู้ และเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เวลานี้ท่านกำลังให้ความรู้ทั้งหมดแก่เรา ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ที่นี้ไม่มีสิ่งใดของคัมภีร์ ที่นี้ลูกต้องลิ้มทุกสิ่งรวมทั้งร่างของลูกและคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ในเมื่อลูกเป็นของพ่อผู้เดียว ลูกต้องลิ้มทุกสิ่งอื่น ลูกต้องตัดโยคะของสติปัญญาของลูกออกจากทุกสิ่งอื่น และเชื่อมสติปัญญากับผู้เดียว มีการร้องเพลงด้วยเช่นกันว่า: เราจะเชื่อมโยงตนเองกับท่านเท่านั้น บาบา, เราจะสังเวตตนเองอย่างสมบูรณ์ พ่อด้วยเช่นกันก็พูดว่า: พ่อก็สังเวตตนเองแก่ลูก ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของอาณาจักรของทั้งโลก พ่อไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ผู้คนอาจพูดว่าพวกเขาทำงานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ตัว แต่พวกเขาก็ยังคงได้รับผลของสิ่งนั้น พ่อทำงานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ เมื่อดวงวิญญาณพูดว่าพวกเขาทำงานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พวกเขาเรียนรู้สิ่งนั้นจากที่ใด? ลูกรู้ว่าเพียงบาบาเท่านั้นที่ทำงานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ท่านมาในการบรรจบกันของวงจรเท่านั้น และเวลานี้ท่านกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัว พ่อเองพูดว่า พ่อไม่เห็นแก่ตัวตน พ่อจะสามารถให้มรดกนี้แก่ลูกได้อย่างไร? พ่อจะสามารถบอกความรู้ของตนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลกได้อย่างไร? ไม่มีเรื่องของแรงบันดาลใจในสิ่งนี้ ผู้คนฉลองวันเกิดของชีวา ดังนั้นพ่อต้องมา พ่อมาในบาร์ตเท่านั้น ท่านบอกเราถึงคำยกย่องของบาร์ต บาร์ตเคยยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ เวลานี้กำลังจะกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง พ่อรักลูกๆ อย่างมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัปผาดดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. นำคุณประโยชน์ให้แก่วงศ์สกุลบนฐานของศรัทธา ทำให้ทั้งวงศ์สกุลของลูกบริสุทธิ์ ให้บัญญัติที่แท้จริงของลูกแก่พ่อ
2. ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงทำให้ร่างกายของลูกไม่มีโรคภัย สังเวตตนเองแก่พ่ออย่างสมบูรณ์ ตัดโยคะของสติปัญญาของลูกออกไปจากทุกสิ่งอื่น และเชื่อมโยงกับผู้เดียว

**พร:** ขอให้ลูกทำงานรับใช้เป็นเช่นเครื่องมือด้วยสำนักกูรูของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่นและลูกจะกลับมาอิสระจากความผูกพันยึดมั่น  
จิตใจและสติปัญญาของลูกๆ ผู้ที่คงไว้ซึ่งความตระหนักรู้ถึงการเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่นกลับมาสัมผัสอย่างง่ายดาย พวกเขาทำงานรับใช้อย่างเป็นเครื่องมือ และดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความผูกพันยึดมั่นกับสิ่งนั้น สิ่งซึ่งบอกของความผูกพันยึดมั่นคือสติปัญญาของลูกไปสู่อะไรก็ตามที่ลูกมีความผูกพันยึดมั่นด้วยและจิตใจของลูกจะวิ่งไปที่นั่นด้วย ดังนั้น จงยกมอบความรับผิดชอบทั้งหมดของลูกให้กับพ่อและดูแลทุกสิ่งในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์และเป็นเครื่องมือ และลูกจะกลับมาอิสระจากความผูกพันยึดมั่น

**คติพจน์:** อุปสรรคทำให้ดวงวิญญาณแข็งแกร่ง ดังนั้นจงอย่ากลัวอุปสรรค

**\*\*\* โอม ขานติ \*\*\***